



ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และกรมการแพทย์ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

กรมการแพทย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖. เกณฑ์การตัดสิน คือ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ซึ่งมีรายชื่อต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๒	นายสถาวร พรหมชนะ	
๐๗	นางสาวนทีกานต์ สนนุกิจ	
๐๙	นายธนภัทร แก้วบุญเรือง	

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวสุพรรณษา เชื้อนุ่น	
๐๔	นางสาวรุ่งทิวา บัวเรียน	
๐๗	นางสาวเสาวรักษ์ สุคนธ์รังษี	
๑๒	นางสาวอิดารัตน์ ทานะ	
๑๓	นางสาวสุจิตรา ทองย้อย	
๑๕	นางสาววรลักษณ์ ชันทอง	

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การส่งเสริมความเชี่ยวชาญ

ในงาน....

ในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชนี ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

กรมการแพทย์ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชนี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนี และทางเว็บไซต์ [www.childrenhospital.go.th](http://www.childrenhospital.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอดิศักดิ์ ภัตตาตั้ง)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนี  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์